



ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาเอก) และได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ
สมัครคัดเลือกของสำนักงาน ก.พ.ร. ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

10005	นายธรรมรัตน์	ธรรมยาฤทธิ์
10006	นายชญานันท์	ตีมา
10007	นายเรืองเดช	ศิริกิจ
10008	นางสาวอติพร	เกิดเรือง
10009	นายวัชร	ปิ่นทอง
10011	นางสาวสุภาภรณ์	กองประชุม
10012	นายสกล	บุญสิน
10015	นางสาวยุพาพร	โอศิริพันธุ์

Signature

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการประเมินพฤติกรรมบุคคล ด้วยวิธี Assessment Centers และการประเมินบุคลิกภาพ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรสคอร์ทเนอร์ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดเตรียมพาหนะสำหรับเดินทางให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ซึ่งจะออกเดินทางจากบริเวณด้านหน้าวัดเบญจมบพิตร (ฝั่งทิศตะวันออก) เวลา 07.30 น.

หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

ข. การเตรียมตัวของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจัดเตรียมเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวสำหรับพักค้างคืน

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมและการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และบัตรประจำตัวสอบมาในวันเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อใช้แสดงตนในการประเมินพฤติกรรมบุคคล (Assessment Centers) และการประเมินบุคลิกภาพ (สอบสัมภาษณ์)
4. ต้องไปรายงานตัวและออกเดินทางตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
5. ต้องเข้ารับการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการกำหนด
6. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

ง. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. <http://www.opdc.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557



(นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม)

เลขาธิการ ก.พ.ร.